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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่2/2564 

วันอังคารที ่2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
        ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการ 
3. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ  
4. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
5. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
7. นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
8. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ    ประชุมออนไลน์  
10. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ   ประชุมออนไลน์ 
11.  รศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ 
12. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
13. ผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ 
14.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
16. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
17. ผศ.ณัฐ   แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
18.  นางดวงใจ เนตระคเวสนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)    
1. ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานคณะกรรมการ       
2. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
3. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
4. ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
2. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
4. นายนิติ วิทยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี   

                                                           สารสนเทศ 
5. ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผศ.วิจิตร สนหอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. นายนพดล มีปราง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
8. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. นายณัฐชรัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10.  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. นายชวาน พรรณดวงเนตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
13. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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14. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
19. นางน้ าอิง มาลัย หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 

  กองพัฒนานักศึกษา 
20. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
21. นางสาวพรพรรณ เกตุภู่พงษ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 

   ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา

ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จะเน้นถึงการลดความเหลื่อมล้ า 

การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถ  การเรียนตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียด

และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- การเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ขอให้รายงาน 

การด าเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยว่ามีความพร้อมที่จะเปิดสอนได้เมื่อใด ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง เช่น 

สถานที่ อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น เพ่ือคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนั้น 

ในอนาคตควรมีการเพ่ิมหลักสูตรอ่ืนๆ อีก เช่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรการว่ายน้ า 

และมอบผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี (อ.นิติ วิทยาวิโรจน์) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 

งบประมาณในการจัดสร้างเพ่ือกีฬาปีนหน้าผาด้วยว่าต้องใช้งบประมาณเท่าใดในการด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย       
                       ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
                         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

                        ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม
คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี     
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและ
จัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว   
ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ประกอบด้วย 
 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ครอบคลุมกับภาระงานด้านต่างๆ ของงานกิจการนักศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการน า
วาระการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย น าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  2. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
ที่ประสบความส าเร็จ 
    - ศิษย์เก่า นายจิรภัทร ชินบุตร ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทชินบุตร 
เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่
เครื่องจักรตามแบบ และออกแบบเครื่องจักร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีการ
เผยแพร่บทความของศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ ลงตามสื่อทุกประเภทและควรเผยแพร่บทบาทที่มหาวิทยาลัยมีส่วน
สนับสนุนอย่างไรด้วย  
    - ศิษย์ปัจจุบัน นายธีรพล ชื่นอารมณ์ และนายวสุพล ฉิมพาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
สาขาศิลปประดิษฐ ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายงานถึงการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ 
ใช้กบัการท างานและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจัดดอกไม้ เช่น รับจัดช่อดอกไม้ 
งานพวงมาลัย งานจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่านอกจากความรู้ที่ได้จาก
การเรียนแล้วนั้น ควรมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ท ารายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่านี้ รวมทั้งการเลือกสถานที่ตั้งในการท าธุรกิจเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ควรเลือกให้เหมาะสม 
 3. รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) กองพัฒนานักศึกษาได้รับงบประมาณจัดโครงการฯ 
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 จากทุกคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 รุ่น บัดนี้ ได้จัดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 183 คน จากจ านวน 400 คน คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรมีการชี้แจงและท าความเข้าใจไปยังคณะ/วิทยาลัย ให้เห็นความส าคัญของการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 
และให้ระบุจ านวนของนักศึกษา เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย จัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครบตามจ านวนเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้   
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 4. รับทราบการรายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 
และโรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีครู-อาจารย์แนะแนว เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 229 คน 
จากสถานศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 108 แห่ง คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเก็บข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ
ของครู-อาจารย์แนะแนวว่าเข้าร่วมแล้วจ านวนกี่ครั้ง ควรเชิญผู้เข้าร่วมโครงการโดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือการพิจารณาผู้เหมาะสมเข้าร่วมโครงการด้วย และให้พิจารณางบประมาณที่ใช้ในโครงการว่ามีความคุ้มค่า
มากน้อยเพียงใดควรแสดงข้อมูลให้เห็นชัดเจน 
 5.  รับทราบการรายงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับโครงการราชมงคลจิตอาสา ประจ าปี
การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ชมรมราชมงคลจิตอาสา (สังกัดองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ) ด าเนิน
โครงการราชมงคลจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 
         กิจกรรม 1 การจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียน  
บ้านหนองหัวช้าง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563  งบประมาณที่
ใช้เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 67,349 บาท และค่าด าเนินการ จ านวน 40,065 บาท 
         กิจกรรม 2 การจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์จ านวน 1 อาคาร ขนาด 432 ตารางเมตร  
ณ โรงเรียนบ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่  
6 ธันวาคม 2563 งบประมาณที่ใช้เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1,076,277บาท และค่าด าเนินการ จ านวน  
40,065 บาท  

6. รับทราบการรายงานการขอเลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล"45 ปี ราชมงคลธัญบุรี 
ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021" ออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากได้ก าหนดการจัดงานแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

7. รับทราบการรายงานการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติดตามมาตรการ 10 Flagships 
to DOPA New Nomal 2021 : อ าเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด ภายใต้การอ านวยการของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผอ.ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี และทีมงาน 
ด าเนินการล่อซื้อยาเสพติด และสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้   คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยอยู่พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงในการล าเลียงยาเสพติด ดังนั้น คณะ/วิทยาลัย ควรช่วยกันสอดส่องดูแลนักศึกษา 
เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือได้   
 8. รับทราบการรายงานโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.วิระชัย โรยนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าเสนอ 
โครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหามลพิษ  
คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบราคา คุณภาพ คุณสมบัติ การบริการหลังการขาย  
การซ่อมบ ารุง กับหลายๆ บริษัท โดยมอบ ผศ.ดร.วิระชัย โรยนรินทร์ จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม และน าเข้าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1 รายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
ที่ประสบความส าเร็จ 
    ศิษย์เก่า 
         - นายวรเทพ ขิ้มเล็ก  ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
ปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ  
     ในวาระการประชุมนี้  ดร.วิชา  จุ้ยชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า นายวรเทพ ขิ้มเล็ก 
เป็นนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน อยู่จังหวัดพัทลุง ได้มาสอบเข้าที่ มทร.ธัญบุรี แต่สอบไม่ติด และเนื่องจากมีผลการ
เรียนดี จึงได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยรับเข้ามาศึกษาต่อ จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 เกรดเฉลี่ย 3.32 และปัจจุบันได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษารายนี้ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาศึกษาต่อใน 
มทร.ธัญบุรี  จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนดีจนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทของสถานศึกษาชั้นแนวหน้าระดับประเทศได้  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลการเรียนที่ด ีแต่บางครั้งอาจขาดโอกาสให้สามารถเข้ามาศึกษาต่อได้ 

      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ) ได้เสนอเรื่องของการคัดเลือก
นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ควรมีการปรับกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงมีการแนะแนว
การศึกษาในรูปแบบเชิงรุก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามหาวิทยาลัย 
ให้การสนับสนุนในด้านใดบ้าง เช่น ทุนการศึกษา โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เป็นต้น มีข้อมูลเชิงลึกของ
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลไปสู่การน านักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนต่อ และในวาระประชุมนี้ ได้ยกตัวอย่าง
ของนางสาวสุพัตรา สมบุญจันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งได้รับโควตามาศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ 
เป็นนักกิจกรรม มีผลการเรียนดี ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   และนายกองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่นักศึกษารายนี้
จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเครือข่ายของนักศึกษาด้วยกัน ไดเ้ข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

                             - นางสาวพรพรรณ เกตุภู่พงษ์  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ได้เปิดธุรกิจร้านดอกไม้เล็กๆ ที่จังหวัดเพชรบุรี  จนกระทั่งขยายธุรกิจเข้าสู่อาชีพเวดดิ้งแพลนเนอร์อย่างเต็มตัว
ในแบรนด์ ‘Dokmai ka naimee’ Wedding Planner รับดูแลออกแบบ จัดงานแต่งงานทั่วประเทศอย่างครบวงจร  
รวมทั้งมีลูกค้าต่างประเทศเดินทางเข้ามาจ้างจัดงานในประเทศด้วย ในขณะที่เรียนนั้นได้รับโอกาส ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งค าสอนที่ดี จึงท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ ณ ปัจจุบัน และไม่ลืมที่จะกลับมา
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ามาฝึกงานเพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมประสบการณแ์ละเป็นการสร้างรายได้ให้แกรุ่่นน้องๆ อีกด้วย  
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   ศิษย์ปัจจุบัน 
   - นายนพดล มีปราง นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต  ชั้นปีที่ 2 ได้รายงานให้ประชุมทราบถึงประวัติของตนเองตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาจนเข้า
มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ด้วยครอบครัวท าอาชีพเกี่ยวกับการนวดซึ่งท าให้ตนเอง 
มีประสบการณ์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวด จึงเลือกที่จะเรียนสาขาการแพทย์แผนประยุกต์ เพ่ือจะได้ใช้เป็น
อาชีพในอนาคต  ที่ผ่านมาต้องท างานเพ่ือเก็บเงินไว้เรียนต่อ เริ่มเก็บเงินแบบจริงจังตั้งแต่ ชั้น ม.5 รับงานนวด
แผนโบราณ รับงานวิทยากรต่างๆ รับจ้างท าโต๊ะจีน ผูกผ้า จัดดอกไม้ รับงานออกแบบป้ายงานต่างๆ  รับท า
พอร์ตโฟลิโอ  ฯลฯ นอกจากนั้นยังท ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนด้วย ได้แก่ การท ากิจกรรมกับสภาเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี จนท าให้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน  เยาวชนต้นแบบด้านพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี    
ซึ่งนอกจากท ากิจกรรมแล้วยังหารายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกด้วย เช่น รับจ้างนวดให้กับอาจารย์ในคณะและ 
ลูกค้าทั่วไป รวมทั้งการท าอาหารคลีนจ าหน่าย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย 
เงินรายได้ทั้งหมดที่ได้นั้นก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัวและส่งให้คุณแม่ใช้จ่ายด้วยเดือนละประมาณ 3,000 บาท  
และหากมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นก็จะส่งให้คุณแม่เพิ ่มขึ ้นอีกด้วยเช่นกัน โดยเป้าหมายที ่ตั ้งไว้คือเมื ่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วอยากเปิดกิจการเป็นของตนเอง และท างานเพ่ือสังคมต่อไป 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการเผยแพร่ข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
และการท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับทราบโดยทั่วถึงอย่างแพร่หลาย และเพ่ือ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้ประกอบการหลังจากส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
ควรจัดท าคลิปวิดีโอเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เป็นต้น 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการถ่ายทอดข้อมูลของนักศึกษาที่กระท าความดี เช่น การหารายได้พิเศษ
ระหว่างเรียนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวและการส่งตัวเองเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลัย ที่แสดงถึง
จุดเด่นต่างๆ ที่น่าสนใจ เพ่ือเป็นแรงดึงดูดและแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการที่จะเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองประชาสัมพันธ์, 
คณะ/วิทยาลัย, กองพัฒนานักศึกษา) ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

3.2  รายงานผลการด าเนินงาน RMUTT Smart University: portal application 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) รายงานให้ที่ประชุม

ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาร่วมกับ partner ของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (บริษัท Ecartstudio) ซึ ่งมีส่วนให้บริการประกอบด้วยระบบ RMUTT Privilege ระบบ 
Dashboard ส าหรับผู้บริหาร การจองห้องออนไลน์ การแจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศ PM 2.5 
แผนที่มหาวิทยาลัยฯ  ห้องสมุดอัตโนมัติ RMUTT COVID-19 ระบบ E-Vote และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
บริการต่างๆ ฯลฯ รวมถึงส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบ Dlearn ระบบ Office365 และระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้มอบเช็คให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการด าเนินการพัฒนา RMUTT Smart University ให้กับมหาวิทยาลัย (เฟสที่ 1) 
จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Smart University ซึ่งปัจจุบันนักศึกษา 
เริ่มเข้าไปใช้ application นี้แล้ว และมีข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษาผู้เข้าใช้งาน  ซึ่งทางส านักวิทยบริการฯ  
ได้ด าเนินปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา 
                              จากการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ครอบคลุมภาระงานด้านต่างๆ ของงานกิจการนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นควรให้น ากลับไปทบทวนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ  
อีกครั้งหนึ่ง  บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการ ได้ปรับปรุงร่างค าสั่งดังกล่าวแล้วเสร็จ และน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ  

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1  การรายงานข้อมูลการรบัเข้านักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปี 2564 (รอบ TCAS1) 
   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ TCAS1) รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564           9 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าแผนรับเข้านักศึกษาในรอบ TCAS1 รวมทั้งสิ้น 
1,782 คน  มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จ านวน 3,791 คน ผ่านการสัมภาษณ์ จ านวน 2,325 คน และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ 
จ านวน 1,466 คน  โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกรดเฉลี่ย 2.75-4.00  ซึ่งผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านในรอบ 
TCAS1 นั้น สามารถเข้ามาสอบในรอบอื่นๆ ได้ โดยมหาวิทยาลัยจะไม่เก็บค่าสมัครในการสอบอีก 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - คณะ/วิทยาลัย ที่มีนักศึกษาสมัครเข้าเป็นจ านวนน้อยกว่าแผนรับ ควรมีการขับเคลื่อนและ 
วางแผนการด าเนินการ เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับที่ตั้งไว้ 
  - นักศึกษาจ านวนมากที่ผลสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน แต่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งอาจถูก
จ ากัดด้วยแผนจ านวนรับเข้าของแต่ละคณะ  มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการหรือวิธีการใดบ้าง ที่จะท าให้นักศึกษากลุ่มนี้ 
ได้รับโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อได้ เช่น ธนาคารหน่วยกิต (CREDITS BANK) เป็นต้น 
  - ควรมีการรายงานข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนการรับเข้าและจ านวนที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
ในแต่ละปีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุและ 
หาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ต่อไป 
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครของแต่ละคณะ  โดยอาจใช้
ช่องทางผ่านการแนะแนวการศึกษาต่อ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
  - มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยแยกประเภทจ านวน
ของผู้ที่ยังไม่มีงานท า และผู้ที่มีงานท าแล้วนั้นตรงตามสาขาวิชาชีพหรือไม่อย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะ/วิทยาลัย, สวท.) 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 5.2 การติดตามผลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  
      ในวาระการประชุมนี้ นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการติดตาม
ผลการด าเนินการในเรื่องต่างๆ และรายงานผลให้ที่ประชุมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การรายงานข้อมูล 
CREDITS BANK ว่ามหาวิทยาลัยมีการทบทวนเรื่องนี้อย่างไร  การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสม.มทร.ธัญบุรี) การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่มีการวางแผนการ
ด าเนินการอย่างไร 
      ท่านประธานฯ  ขอให้ติดตามการด าเนินการโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรายงาน
ให้ที่ประชุมทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการด าเนินการ และน าเรื่อง
เข้าวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ ต่อไป 
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  5.3 แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2564   

    ฝ่ายเลขานุการฯ  แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564  วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   16.40 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
  


